



แผนการบริการวิชาการสู่ชุมชนและสังคม  
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  
ปีการศึกษา 2565

จัดทำโดย  
คณะกรรมการบริการวิชาการ

## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทนำ	2
แผนการบริการวิชาการสู่ชุมชนและสังคม สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ปีการศึกษา 2565	3

## บทนำ

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนทุนในการก่อตั้งจากบริษัทศึกษาภิวัฒน์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน) และได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยคำแนะนำของคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อให้เปิดดำเนินการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา ตามใบอนุญาตให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2550 ภายใต้ชื่อ “สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์” ต่อมาสถาบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์” โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 เป็นต้นมา โดยเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เน้นการศึกษาและวิจัยทางด้านธุรกิจค้าปลีก รวมทั้งสาขาวิชาต่างๆ เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งในเชิงวิชาการและสามารถปฏิบัติงานได้จริง ภายใต้ปรัชญาการศึกษา “Work-based Education”

การให้บริการวิชาการสู่ชุมชนและสังคมก็ถือเป็นพันธกิจสำคัญประการหนึ่งที่สถาบันได้มีการดำเนินการมาอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง โดยในปีการศึกษา 2565 สถาบันยังคงพื้นที่เป้าหมายในการให้บริการวิชาการ คือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และพื้นที่ดำเนินการภายใต้โครงการ ConnexED โดยประกอบด้วยโครงการบริการวิชาการ 4 กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 18 โครงการ คือ

1. กลุ่มโครงการบริการวิชาการสู่องค์กร ชุมชน และสังคมในบริเวณพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก จำนวน 12 โครงการ
2. กลุ่มโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยให้มีมหาวิทยาลัยเป็นที่เลี้ยงโรงเรียน (U-School Mentoring) ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน จำนวน 4 โครงการ
3. โครงการ PIM สานพลังประชารัฐ คอนเน็กซ์-อีดี (ConnexED) โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี และบริษัทซีพีออลล์ จำกัด มหาชน จำนวน 1 โครงการ
4. โครงการเพื่อความผาสุกของสังคมด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 โครงการ

ทั้งนี้ แผนการบริการวิชาการสู่ชุมชนและสังคม สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ปีการศึกษา 2565 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม ระดับสถาบันในการประชุมครั้งที่ 1/2565 วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565

**แผนการบริการวิชาการสู่ชุมชนและสังคม สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์**  
**ปีการศึกษา 2564**

**วัตถุประสงค์**

1. เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือระหว่างสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์กับหน่วยงานและเครือข่ายความร่วมมือ
2. เพื่อพัฒนาชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายในพื้นที่เป้าหมายให้มีความเข้มแข็ง

**ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย**

ที่	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย
<b>ตัวชี้วัดการดำเนินงานบริการวิชาการเพื่อสังคม (ผู้รับผิดชอบ: สอธ. และคณะวิชา)</b>		
1	ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ 80
2	จำนวนชุมชน/องค์กรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็ง ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนชัดเจน	25 ชุมชน/องค์กร
3	ร้อยละของคณะที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการตามแผนบริการวิชาการ	ร้อยละ 100
<b>ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของสถาบัน (ผู้รับผิดชอบ: คณะวิชา สำนักบริการวิชาการ และสำนักกิจการนักศึกษา)</b>		
4	Work-based Education Index	ร้อยละ 95
5	ค่า SROI โครงการ WBE	15%
6	ปริมาณ Carbon Neutral ที่ทำได้ของโครงการ PIM Recycle Business	10,000 Kg/CO2

แผนการดำเนินงาน

มีรายละเอียดของแผนในการดำเนินการโครงการต่าง ๆ ดังนี้

ลำดับ	โครงการ	รูปแบบกิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
<b>1. กลุ่มโครงการบริการวิชาการสู่องค์กร ชุมชน และสังคมในบริเวณพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก</b>						
1	เปิดโลกการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง	จัดฐานการเรียนรู้ให้แก่ักเรียนระดับชั้น ป.4-6 ในเขตอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม	4.00 คะแนน	มิ.ย.65	สำนักอธิการบดีและบริหาร ความยั่งยืน คณะวิชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2	มรดกที่มีชีวิตของปากเกร็ด	จัดบริการวิชาการด้านภาษาต่างประเทศให้กับประชาชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ดและจังหวัดนนทบุรี	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม	4.00 คะแนน	ปีการศึกษา 2565	คณะศิลปศาสตร์
3	โครงการพัฒนาสินค้าประเภทอาหารเพื่อสร้างศักยภาพในการดำเนินธุรกิจสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก	ดำเนินงานกับผู้ประกอบการธุรกิจแปรรูปอาหารและจำหน่ายในเขตจังหวัดนนทบุรี ในชุมชนจำนวน 5-10 ราย ซึ่งจะเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การเพิ่มสายผลิตภัณฑ์ หรือการเพิ่มรายการผลิตภัณฑ์ตามความเหมาะสมและความต้องการของผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้การบูรณาการรายวิชา FB60306 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร	1. จำนวนสินค้าที่พัฒนาจนสามารถวางขายได้จริง (ไม่น้อยกว่า 5 รายการ) 2. ระดับความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อสินค้า (ไม่น้อยกว่า 4.00 )	≥5 รายการ  ≥4.00 คะแนน	พ.ย.65-มิ.ย.66	คณะกรรมการจัดการธุรกิจอาหาร
4	CA บริการวิชาการแก่สังคม	จัดกิจกรรมอบรมที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ในศาสตร์	1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม 2. จำนวนองค์ความรู้ที่เผยแพร่	≥4.00 คะแนน ≥1 เรื่อง	ปีการศึกษา 2565	คณะนิเทศศาสตร์
5	โครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า CEM	จัดบรรยายและกิจกรรมให้แก่สังคมทางด้านการศึกษาและวิชาการ	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม	≥4.00 คะแนน	ปีการศึกษา 2565	คณะกรรมการจัดการศึกษาเชิงสร้างสรรค์
6	โครงการบริการวิชาการ โรงเรียนอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี	จัดกิจกรรมแต่ละศาสตร์ของสาขาวิชาในคณะ	ผลการประเมินโครงการตามวัตถุประสงค์และภาพรวม	≥4.00 คะแนน	ปีการศึกษา 2565	คณะวิทยาการจัดการ

ลำดับ	โครงการ	รูปแบบกิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
7	โครงการบริการวิชาการด้านโลจิสติกส์สู่รั้วมัธยม โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม จังหวัดลพบุรี	จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์และคมนาคมขนส่งให้แก่นักเรียนระดับ ม.4-ม.6	1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเทียบกับกับเป้าหมาย 180 คน 2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม	≥144 คน 3.51 คะแนน	พ.ย.-ธ.ค.65	คณะกรรมการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง
8	โครงการสร้างทักษะความรู้ด้านยานยนต์	ให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง โดยให้นักศึกษาเป็นผู้ให้บริการ	ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	4.00 คะแนน	ส.ค.65-เม.ย.66	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
9	โครงการบริการวิชาการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน	จัดสอนภาษาจีนและจัดทำสื่อการสอนให้แก่โรงเรียน รวมถึงการบริการวิชาการอื่น ๆ ที่ส่งเสริมความยั่งยืนให้กับการทำงานและอาชีพของชุมชนและสังคมที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ภาคกลาง	ประโยชน์ที่หน่วยงานเป้าหมายได้รับจากโครงการ	Yes	ม.ค.-มี.ค.66	วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาจีน
10	โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรให้แก่ชุมชน	จัดอบรม กิจกรรมสาธิต และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่โรงเรียนหรือชุมชนเป้าหมาย	ผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ	≥4.00 คะแนน	ปีการศึกษา 2565	คณะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการจัดการอาหาร
11	META Talent 2565	จัดอบรมความรู้ด้าน Metaverse และถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน	จำนวนชุมชน/องค์กรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา	≥12 ชุมชน	พ.ย.65-ก.ค.66	คณะบริหารธุรกิจ
12	คลินิกใต้ถุนบ้าน (Family Center Care)	ประเมินสภาวะสุขภาพ สร้างฐานข้อมูลและให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนในชุมชนเทศบาลเขาชีจรรย์	มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ	Yes	ปีการศึกษา 2565	คณะพยาบาลศาสตร์
2. กลุ่มโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยให้มีมหาวิทยาลัยเป็นที่เลี้ยงโรงเรียน (U-School Mentoring) ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน						

ลำดับ	โครงการ	รูปแบบกิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
13	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยให้มีมหาวิทยาลัยเป็นที่เลี้ยงโรงเรียนของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา	จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ครูและนักเรียน 6 โรงเรียน - โรงเรียนวัดบัวขวัญ (มีที่บราษฏร์บำรุง) - โรงเรียนวัดสะแก - โรงเรียนวัดจันทร์ (ผาดไสวประชาอุทิศ) - โรงเรียนวัดฝาง - โรงเรียนวัดสามัคคีาราม - โรงเรียนชุมชนวัดไก่อ่เตี้ย	1. จำนวนแผนการสอนที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้จากกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด 2. ร้อยละค่าคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบหลังเรียนสูงกว่าแบบทดสอบก่อนเรียน 3. จำนวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ	10 แผนฯ  ร้อยละ 75  3 ชุมชน	ปีการศึกษา 2565	สำนักงานการศึกษาทั่วไป
14	โครงการนวัตกรรมกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพื่อความยั่งยืน	ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับคณาจารย์และนักเรียนของโรงเรียนวัดพุทฒิปรางค์ปราโมทย์ โดยใช้นวัตกรรมเข้าสู่เสริม	ผลการประเมินโครงการตามวัตถุประสงค์โครงการ	≥ร้อยละ 80	ปีการศึกษา 2565	คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร
15	โครงการการจัดการระบบนิเวศเกษตรภายในโรงเรียนเพื่อความยั่งยืน	ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับคณาจารย์และนักเรียนของโรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก (ถาวรวิทย์อุปกฤต) โดยใช้นวัตกรรมเข้าสู่เสริม	ผลการประเมินโครงการตามวัตถุประสงค์โครงการ	≥ร้อยละ 80	ปีการศึกษา 2565	คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร
16	โครงการเกษตรนวัตและการจัดการพืชผักแบบอินทรีย์	ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับคณาจารย์และนักเรียนของโรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก (เจริญจิตต์วิทยา) โดยใช้นวัตกรรมเข้าสู่เสริม	ผลการประเมินโครงการตามวัตถุประสงค์โครงการ	≥ร้อยละ 80	ปีการศึกษา 2565	คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร
<b>3. โครงการ PIM สานพลังประชารัฐ คอนเน็กซ์-อีดี (ConnexED) โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี และบริษัทซีพีออล จำกัด มหาชน</b>						
17	โครงการสานอนาคตการศึกษา (CONNEX ED) ปีการศึกษา 2564	เตรียมความพร้อมและสนับสนุนบุคลากรจิตอาสาของสถาบันลงพื้นที่ในฐานะ School Partner เพื่อร่วมวางแผนพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายและช่วยเหลือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามแผน	จำนวนโรงเรียนสานอนาคตการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามเป้าหมาย	20 โรงเรียน	ปีการศึกษา 2565	คณะกรรมการการศึกษาเชิงสร้างสรรค์
<b>4. โครงการเพื่อความผาสุกของสังคมด้านสิ่งแวดล้อม</b>						

ลำดับ	โครงการ	รูปแบบกิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
18	PIM Recycling Business	รับให้คำปรึกษา จัดระบบการจัดการขยะ รับผิดชอบขยะรีไซเคิลให้ทุกหน่วยงาน	ปริมาณ Carbon Neutral ที่ทำได้	10,000 Kg/CO2	ปีการศึกษา 2565	สำนักกิจการนักศึกษา